

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแกว่งในกรอบ, มองเงินภูมิภาคอาจหนุนบาทแข็งค่าเล็กน้อย

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบ หลังจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน แต่ดีลเลอร์คาดว่า การแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค อาจจะช่วยหนุนเงินบาทในวันนี้ได้บ้าง

*เขนยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าเมื่อเทียบดอลลาร์และยูโร ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน ที่ยังคงกังวลกับการดิ่งลงของตลาดเกิดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา

*ภาวะการซื้อขายในเช้าวันนี้ยังเบาบาง และคาดว่าจะเบาบางต่อไป ขณะที่ใกล้ถึงเหตุการณ์สำคัญที่มีความเสี่ยง โดยธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะประกาศผลการประชุมทบทวนนโยบายในวันนี้ และสหรัฐจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร ในวันพรุ่งนี้

*การเคลื่อนไหวของตลาดเกิดใหม่เมื่อคืนนี้ ค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยเปโซของเม็กซิโก พุ่งขึ้นหลังจากที่มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของเม็กซิโก ขึ้นสู่ระดับ A

*ยูโรพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า อีซีบีอาจจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายลงอีก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด แต่ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาดเงิน ยังคาดว่า อีซีบีจะคงนโยบายเอาไว้ และรอดูสถานการณ์ไปก่อน

*ข้อมูลที่รั่วทิศทางของสหรัฐเมื่อวานนี้ แทบไม่ช่วยหนุนดอลลาร์ โดยภาคบริการขยายตัวขึ้นในเดือนม.ค. แต่นายจ้างภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานเพียง 175,000 ตำแหน่ง ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว

*นักวิเคราะห์หลายรายยังคงคาดหวังว่า รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ จะแสดงถึงการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนม.ค. หลังเพิ่มขึ้นเพียง 74,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.779 บาท

*09.26 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32

.75/82 จาก 32.74/78 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.77/81 จาก 32.76/80 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.40/43 จาก 101.43 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3533/34 จาก 1.3532 เมื่อวาน

"เข้านี้ยัง(บาท)sideways อยู่ ตลาดยังไม่มื่ออะไรมาก แต่ regional ที่แข็งค่าช่วงนี้ ก็น่าจะ support บาทเหมือนกัน" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากตลาดยังขาด ปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน แต่การแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค อาจจะหนุนให้เงินบาท วันนี้มีทิศทางแข็งค่าได้เล็กน้อย โดยให้แนวต้านไว้ที่ 32.70 และแนวรับ 32.80

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้